

(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๗๕๐ /๒๕๖๕

เรื่อง คุณสมบัติและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงกำหนดให้หลักสูตรและส่วนงานดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ มีสมรรถนะในการทำงาน มีภาวะผู้นำ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

คำนิยามของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

วัชรินทร์ กาสลัก

(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สำเนาถูกต้อง

นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม

(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)

นักวิชาการศึกษาคำนาฏการ

## เอกสารแนบท้ายประกาศ

# คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

## บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้

มีสมรรถนะในการทำงาน มีภาวะผู้นำ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

### คำนิยาม

#### 1. มีสมรรถนะในการทำงาน

มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างถ่องแท้ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล บูรณาการความคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์หรือต่อยอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม จัดการองค์กร หรือการประกอบการ มีทักษะที่จำเป็นและเจตคติที่ดีสำหรับการทำงาน

#### 2. มีภาวะผู้นำ

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล และสามารถนำเสนอความคิดของตนเองอย่างเป็นระบบอย่างเหมาะสม สามารถสื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนกับผู้อื่น รวมทั้งสามารถนำเสนอและมีวิจาร์ณญาณที่ดีในการรับฟัง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รู้จักรับฟังและเคารพในการตัดสินใจของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารและประสานงานทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้

#### 3. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

รู้จักแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา รู้จักวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีและกระบวนการในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง: สามารถปรับตัวทั้งความคิด ทักษะคติ พฤติกรรมให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความยืดหยุ่น เปิดใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมทั้งจะแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้จักเทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ ในสังคมภายใต้สิ่งแวดล้อมดิจิทัล มีทักษะการคิดอย่างมีวิจาร์ณญาณ มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมในการใช้งานสื่อดิจิทัล ซึ่งนำไปสู่การใช้งานสื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

#### 4. สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

จิตใจใฝ่อาสา เกื้อหนุนสังคม ชุมชน อย่างเต็มกำลัง ไม่ดูตาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม: ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม